

Số: 06/BC-IBLA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2024

**(DỰ THẢO)**

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT CÔNG TÁC NHIỆM KỲ III (2019-2024) VÀ**  
**PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NHIỆM KỲ IV (2024-2029)**

Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-BCH-HLGVN ngày 12/01/2023 của Hội Luật gia Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Luật gia toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ (2024-2029) và công văn 188/HD-BCĐ ngày 15/06/2023 của Ban Chỉ Đạo Đại Hội XIV- Hội Luật gia Việt Nam Hướng dẫn về việc Tổ chức Đại hội Hội Luật gia cấp Tỉnh, Chi hội Luật gia trực thuộc TW Hội tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ (2024-2029); Chi hội Luật gia Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế (IBLA) xin báo cáo như sau:

Đại hội Chi hội Luật gia Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế - (IBLA) nhiệm kỳ IV (2024-2029) thống nhất tổ chức vào ngày Thứ Sáu 30/8/2024 căn cứ theo kế hoạch và hướng dẫn của BCH TW Hội luật gia Việt Nam.

Căn cứ vào phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ III (2019-2024) của Đại hội Chi hội Luật gia Viện IBLA; Ban Chấp Hành Chi hội Luật gia Viện IBLA đã căn cứ vào tình hình thực tế của Viện IBLA và trong bối cảnh, tình hình của địa phương tại TP. HCM; đã có tác động đến việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội Luật gia Việt Nam từ sau Đại Hội XIII nhiệm kỳ (2019-2024) đến nay; Viện và Chi hội Luật gia Viện đã căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của Viện IBLA, đã tổ chức các hội nghị định kỳ và chuyên đề, để tiến hành về công tác tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII nhiệm kỳ (2019-2024) của Hội Luật gia Việt Nam tại đơn vị; đồng thời đã thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của BTV- TW Hội Luật gia Việt Nam hàng năm; từ năm 2019 đầu nhiệm kỳ đến năm 2024, Viện và Chi hội Luật gia Viện đều đã có tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, tổng kết hoạt động cuối năm và đã có báo cáo về TW Hội Luật gia Việt Nam.

Viện IBLA và Chi hội Luật gia Viện IBLA đã xây dựng chương trình và triển khai đến cán bộ - hội viên ngay từ đầu nhiệm kỳ nhằm thực hiện đầy đủ các văn bản về lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII nhiệm kỳ (2019-2024) của Hội Luật gia Việt Nam theo kế hoạch, và chương trình hành động theo tình hình thực tế của đơn vị; Chi bộ Viện IBLA và Viện trưởng-Thủ trưởng đơn vị Viện IBLA đã có các hội nghị làm việc định kỳ hàng tháng, đã quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để việc thực hiện các hoạt động Hội của BCH và hội viên Chi Hội Luật gia Viện IBLA được thuận lợi; Viện và Chi hội Luật gia Viện IBLA đã rất linh hoạt áp dụng các hình thức, phương pháp cụ thể theo tình hình thực tế trong giai đoạn xảy ra đại dịch Covid-19 tại địa phương TP. Hồ Chí Minh trong nửa đầu nhiệm kỳ; đơn vị đã vận dụng và triển khai thực hiện rất có trách

nhệm kể từ sau Đại hội Chi hội Nhiệm kỳ III (2019 - 2024) cho đến nay; đèn thời điểm giữa năm 2024 đơn vị cũng đã có báo cáo số 02/IBLA/BC.2024 Báo cáo sơ kết đến 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 gửi đến TW Hội Luật gia Việt Nam vào ngày 08/6/2024.

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHI HỘI,**  
**NHIỆM KỲ III (2019 - 2024)**

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI HỘI LUẬT GIA VIỆN IBLA NHIỆM KỲ III (2019-2014):**

Căn cứ các nghị quyết của: Đảng ủy các Cơ quan TW; Đảng - Đoàn Hội Luật gia Việt Nam; Đảng ủy Cơ quan TW Hội và Chi Bộ Viện IBLA ; Căn cứ sự chỉ đạo cụ thể của Ban Thường vụ TW Hội, các cơ quan của TW Hội, cùng với Ban lãnh đạo Viện IBLA đã phối hợp chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Chi hội Luật gia Viện IBLA trong suốt quá trình xây dựng, tổ chức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chi Hội trong nhiệm kỳ III (2019-2024) và đã thực hiện đạt được những kết quả nhất định; cụ thể như sau:

**1/ Công tác tham gia xây dựng chính sách Pháp luật:**

Với vị trí chức năng của Viện IBLA và tình hình hoạt động của Chi hội Luật gia Viện IBLA đã gắn với công tác chuyên môn, đã thực hiện các nhiệm vụ chung của Viện IBLA; là đơn vị trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam, đã tham gia góp ý kiến thực hiện tốt chức năng giúp Hội Luật gia Việt Nam nghiên cứu các vấn đề khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật và kinh doanh quốc tế cho các luật gia và các đối tượng khác có nhu cầu. Viện IBLA đã phối hợp với các đơn vị khác có liên quan trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam, nghiên cứu đề tham mưu cho Hội Luật gia Việt Nam đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức các hội thảo liên quan đến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam khi được yêu cầu.

1.1/ Tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập các dự án Luật, văn bản quy phạm pháp luật khác (tham gia xây dựng chính sách, pháp luật) gồm:

- Trong năm 2019, công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật đã được Viện và Chi Hội Luật gia Viện tiếp tục thực hiện thông qua việc tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế; tổ chức các hội thảo liên quan đến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước khi được yêu cầu hoặc phối hợp các tổ chức có liên quan tham khảo, tìm hiểu, nghiên cứu những nội dung có tính chất mới theo chức năng của Viện IBLA.

- Viện và Chi Hội Luật gia Viện IBLA đã chủ động nghiên cứu để chuẩn bị góp ý kiến cho các Luật, Bộ luật được bổ sung sửa đổi và triển khai phổ biến thi hành; sau

khi tình hình dịch bệnh Covid -19 chuyển sang giai đoạn an toàn, đã tiếp tục mở hội thảo, tọa đàm.

- Các Luật gia đã có các đề tài tham gia, tiêu biểu như sau:

+ LG-TS Ngô Anh Cường đã có các đề tài: “Khởi nghiệp thời kinh tế giảm cách 5.0”; “Covid và Tư duy sáng tạo”; “Đầu tư vào các doanh nghiệp sáng tạo Việt Nam”; “Tư duy phản biện có phải là Critical Thinking? ”; các đề tài trên đây đã được đăng tải trên Trang điện tử tổng hợp doanhtri.net của Viện IBLA và có đề tài đã được đăng tải trên Tạp chí Pháp Lý.

+ LG- Hoà giải viên-Nguyễn Văn Nga có đề tài: “Góp ý lập khung năng lực-Giúp tăng cường năng lực hội viên Chi Hội luật gia Viện IBLA”;

+ LG-TSKH Trần Quang Thắng đã có đề tài nghiên cứu: “Sự chuyển giao thành quả nghiên cứu khu vực công sang khu vực tư trong thời 4.0 với cơ chế đặc thù của TP HCM”, đã được đăng tải trên trang Diễn đàn Luật gia của Tạp chí Pháp Lý tháng 5/2021; và các đề tài: “Triển vọng cho bao bì thân thiện môi trường”; “Công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế đất nước”; “Cách một thành phố thu hút các nhà đầu tư”.

+ Tháng 12/2021 LG-TS Ngô Anh Cường có đề tài: “Chiến lược phát triển các khu công nghiệp EIP (Eco Industriial Park) thời bình thường mới”;

+ Tháng 4/2022 LG-TS Ngô Anh Cường có đề tài: “Gia Công hay Hợp Tác Sản Xuất ? - Định hướng phát triển thời bình thường mới”;

+ Tháng 6/2022 LG-TS Ngô Anh Cường có đề tài: “Hoạch định Chiến lược Tiếp thị, Strategic Marketing Plan”;

+Tháng 9/2022 LG-TS Ngô Anh Cường với đề tài: “Sự chuyển hướng cần thiết, phát triển Nông Thị”;

+ Ngày 01/2/2023, LG- Thẩm Phán. Đặng thị Tám có đề tài: “Vai trò của Pháp luật Pháp sản và các nguyên tắc cơ bản đảm bảo quyền và lợi ích của các chủ nợ trong thủ tục phá sản doanh nghiệp”.

+ Ngày19/2/2023, LG-LS.Nguyễn Hữu Đức có đề tài: “Vai trò của Pháp luật Pháp sản trong nền kinh tế thị trường”.

+ Ngày 20/2/2023, LG-TS. Ngô Anh Cường có đề tài: “Phát triển nông thị Việt Nam, hỗ trợ và triển khai các quỹ tín thác đầu tư nông nghiệp (AIT)” và ngày 30/3/2023, có đề tài: “ Sự nổi dậy của Trí tuệ nhân tạo “AI”- Ngành Luật Việt Nam có cần phải đổi phó ?”.

+ Ngày 02/6/2023, LG- Hoà Giải Viên. Nguyễn Văn Nga có đề tài: “Góp ý IBLA về công tác tư vấn, hỗ trợ Pháp lý cho doanh nghiệp” và đề tài: “Góp ý IBLA các vấn đề Pháp lý doanh nghiệp và hoạt động cung cấp thông tin”.

+ Ngày 03/11/2023, Viện IBLA tổ chức Hội thảo nội bộ, với thành phần gồm: Ban lãnh đạo Viện, Chi bộ Viện, BCH Chi Hội Luật gia Viện, các Trưởng ban chuyên môn của Viện và một số Luật gia các ngành, Trọng tài viên, Thẩm phán, Hoà giải viên, Luật sư, GD. Cty Luật TNHH... để thảo luận góp ý sơ bộ Hồ sơ đề nghị xây

dụng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trọng tài Thương mại 2010.

+ LG- Trọng Tài Viên. Vũ Trọng Khang- Chủ tịch Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại TP. HCM (TRACENT) tham gia đề tài: “ Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến Pháp luật Tố tụng Dân sự trong lĩnh vực Thương mại”.

+ Ngày 16/11/2023, LG- TSKH. Trần Quang Thắng- ĐB HĐND TP. HCM, Viện Trưởng Viện Kinh Tế và Quản lý TP. HCM có đề tài: “Năng lượng xanh: tiềm năng, thách thức, cơ hội, lợi ích và giải pháp phát triển” và đề tài: “Tầm quan trọng của chuyển đổi số trong quản lý đô thị và hoạt động kinh doanh doanh nghiệp”.

+ Ngày 17/11/2023, LG-TS. Nguyễn Thị Sơn- Viện Trưởng Viện IBLA đã có bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của Tạp Chí Pháp Lý về đề tài: “Dự án sửa đổi Luật Trọng tài Thương mại”.

+ Ngày 18/11/2023, LG. Nguyễn Văn Kịch, có đề tài : “Hoàn thiện thể chế, pháp luật, nâng vị thế Trọng tài Thương mại đáp ứng yêu cầu của hội nhập và phát triển”.

+ Ngày 17/2/2024, LG-TS Ngô Anh Cường có đề tài: “Tham gia chuỗi cung ứng thị trường chip vi mạch: Tập trung phát triển sản xuất chất bán dẫn trong nước.”

+ Ngày 17/4/2024, LG-TSKH Trần Quang Thắng - ĐB HĐND TP. HCM, Viện Trưởng Viện Kinh Tế và Quản lý TP. HCM có đề tài: “Nhìn lại các thành quả kinh tế, xã hội, môi trường của TP. HCM sau 49 năm giải phóng.”

+ Viện và BCH Chi hội Luật gia Viện IBLA đã thống nhất yêu cầu các Luật gia có kế hoạch nghiên cứu các nội dung của Luật Đất đai, Luật Kinh Doanh Bất động sản, và Luật Nhà ở đã được Quốc Hội bổ sung, sửa đổi năm 2024 và có hiệu lực thi hành từ 01/8/2024; sau khi có Nghị định và Thông tư hướng dẫn, Viện IBLA sẽ có kế hoạch hội thảo những điểm mới của các Luật này, đặc biệt là Luật Đất đai sửa đổi đã được Quốc Hội thông qua sẽ tác động lớn đến đời sống kinh tế -xã hội của cả nước.

- Ngoài ra, Viện và Chi hội Luật gia Viện IBLA cũng đã phổ biến các thông tin của TW Hội Luật gia Việt Nam có liên quan đến kế hoạch bổ sung, sửa đổi các Luật của Quốc Hội khoá XIV trên Trang điện tử tổng hợp doanhtri.net của Viện IBLA để cán bộ của Viện và các Luật gia tham khảo.

1.2/ Tổ chức Hội thảo, tọa đàm góp ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật.

- Ngày 27/9/2019, Viện và Chi Hội Luật gia Viện IBLA đã tổ chức Hội thảo đề tài: “Các tranh chấp liên quan đến nhà chung cư”, qua hội thảo đề xuất bổ sung, sửa đổi một số điều có liên quan Luật Chung cư.

- Ngày 18/10/2019 Viện IBLA đã phối hợp với Báo Đời Sống & Pháp luật, đã tổ chức Hội thảo: “Pháp luật Việt Nam & Doanh nghiệp trong xu thế hội nhập toàn cầu”; đã đề xuất các ý kiến với Đảng và Nhà Nước để điều chỉnh, bổ sung các chính sách và quy định pháp luật phù hợp với xu thế toàn cầu hóa, giúp cho các doanh nghiệp tiếp cận và hòa nhập thuận lợi với môi trường kinh doanh quốc tế, tránh và giảm thiểu các rủi ro trong các vụ kiện tụng hoặc tranh chấp thương mại quốc tế.

- Ngày 12/11/2019 Viện và Chi Hội Luật gia Viện IBLA đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM tổ chức hội thảo: “CORPORATE COMPLIANCE”- TUÂN THỦ DOANH NGHIỆP; diễn giả chính là ông Adam Turteltaub- Phó Chủ tịch phụ trách phát triển thành viên của tổ chức Đạo đức và Tuân thủ Doanh nghiệp và Hiệp hội về Y tế Hoa Kỳ. cuộc hội thảo này đã nhận được sự quan tâm của các Luật gia, Luật sư, Thẩm phán, Trọng tài Thương mại và các Doanh nghiệp.

- Lãnh đạo Viện IBLA và một số Luật gia đã có tham gia viết bài đóng góp ý kiến, trả lời phỏng vấn của Tạp chí và phóng viên; TS Nguyễn Thị Sơn-Viện trưởng Viện IBLA đã có bài trả lời phỏng vấn của Tạp chí Pháp Lý: Từ WTO đến CP.TPP và EVFTA- Bài học, cơ hội và kỳ vọng đối với doanh nghiệp Việt; đã đăng tải trên Tạp chí Pháp lý và Trang thông tin điện tử của Viện IBLA (doanhtri.net).

- Ngày 17/7/2020 Viện và Chi Hội Luật gia Viện IBLA hội thảo đề tài: “Không hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế” theo kết luận của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến với các doanh nghiệp toàn quốc vào ngày 09/5/2020.

- Ngày 09/7/2020 BLĐ Viện IBLA đã tham gia hội thảo đề tài trọng điểm quốc gia: “Công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” tại trường Đại học Quốc tế Sài Gòn; đơn vị chủ trì đề tài là Viện Khoa học Môi trường và Xã hội, do GS-TS Phan Trung Lý - nguyên Ủy viên BTV Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Ủy viên BTV TW Hội Luật gia Việt Nam làm chủ nhiệm đề tài.

- Ngày 19/10/2020 đại diện Ban Lãnh đạo Viện IBLA đã đại diện Hội Luật gia Việt Nam dự toạ đàm do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức với đề án: “Các giải pháp kiểm soát chất lượng đào tạo Luật” tại Trường Đại Học Công Nghệ TP Hồ Chí Minh.

- Ngày 03/11/2020 đại diện Ban lãnh đạo Viện và các Luật gia Chi Hội Luật gia Viện IBLA đã tham dự hội thảo: “Giải quyết tranh chấp Hợp đồng trong lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng bằng phương thức Trọng tài Thương mại và hoà giải Thương mại” do Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam và Trung tâm Trọng tài Thương mại TP HCM (TRACENT) tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.

+ Căn cứ theo chương trình công tác tham gia xây dựng chính sách Pháp luật năm 2023 của Viện IBLA với các chuyên gia thuộc tổ tư vấn của Quốc Hội, do GS-TS Phan Trung Lý chủ trì;

+ Ngày 11/3/2023 Viện và Chi hội Luật gia Viện IBLA đã tổ chức hội thảo góp ý dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 2013; LG-TS. Nguyễn Thị Sơn-Viện trưởng Viện IBLA đã mời thành phần BLĐ Viện, Chi Bộ Viện, Chi hội LG Viện và một số đại biểu ngoài Viện IBLA đến tham dự hội thảo Sửa đổi Luật Đất đai; dựa theo tờ trình số 350/TTr-CP ngày 27/09/2023 của Chính phủ (Tờ trình Dự án Luật Đất đai sửa đổi gửi Quốc Hội); Buổi hội thảo trên đây có sự tham dự của các vị đến từ Hà Nội gồm:

- GS.TS. Phan Trung Lý- Nguyên UV. BTV-Chủ Nhiệm UB Pháp Luật của Quốc Hội; UV. Ban Thường Vụ TW Hội Luật gia Việt Nam, Thành viên Tổ cố vấn của Quốc Hội: cùng Ban lãnh đạo Viện IBLA Chủ trì buổi Hội thảo;

- PGS.TS. Phạm Hữu Nghị- Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Pháp luật và Xã hội;

- Ths. Nguyễn Đình Phúc- Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Pháp luật và Xã hội;

- CN. Trương Lê Hoàng Anh Thy- Chuyên gia Viện Nghiên cứu Pháp luật và Xã hội;

Ngoài ý kiến đóng góp trực tiếp tại hội thảo, các Luật gia của Viện và Chi hội Luật gia Viện IBLA đã có gửi các bài viết tham luận gồm:

- LG. Nguyễn Văn Kích có bài tham luận: “Một số ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi”;

- LG- Nhà báo- Trần Khánh Dũng có bài tham luận: “Một số góp ý về dự thảo Luật Đất đai năm 2023”;

- LG-LS. Nguyễn Thị Thanh có bài tham luận: “Góp ý kiến về một số nội dung liên quan đến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)”.

+ Ngày 17/11/2023, Viện và Chi hội Luật gia Viện IBLA tham gia cùng Ban nghiên cứu, Xây dựng Pháp luật và Phổ biến Pháp Luật của TW Hội, do TW Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội thảo chính thức góp ý bộ Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trọng tài Thương mại; Viện và Chi hội Luật gia Viện IBLA cử 20 đại biểu tham dự.

- Viện IBLA phân công LG-TTV. Bùi Việt Cường và LG-LS-TTV. Nguyễn Thị Thu Trang chuẩn bị bài tham luận và góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật trọng tài Thương mại 2010 tại Hội thảo với đề tài: “Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trọng tài Thương mại”.

- Ngày 13/5/2024, Viện Trưởng IBLA và Chi Hội Luật gia Viện đã tổ chức buổi giao lưu, hội thảo, trao đổi chuyên đề về Kinh tế-tài chính, với chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương đến từ Hòa Kỳ.

- Căn cứ kế hoạch của TW Hội và của Viện trưởng Viện IBLA triển khai trong nhiệm kỳ III (2019-2024); Chi hội Luật gia Viện đã tích cực tham gia góp ý các dự thảo về soạn thảo các văn bản liên quan đến các Dự án Luật, Văn bản quy phạm pháp luật khác và gửi báo cáo về TW Hội.

**2/ Công tác tư vấn pháp luật; Trợ giúp pháp lý; Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp ngoài cơ chế Nhà nước và hòa giải ở cơ sở:**

2.1/ Công tác tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý.

+ Công tác tư vấn Pháp luật và trợ giúp pháp lý đã được Viện và BCH Chi hội luật gia Viện chú trọng thực hiện trên cơ sở thông qua công tác tư vấn pháp luật miễn phí cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý.

- Các luật gia của Viện và Chi hội Luật gia Viện được cử tham gia với Trung tâm Trọng tài Thương mại TP.HCM (Tracent) đã trực tiếp tham gia tư vấn các các vụ tranh chấp hợp đồng thương mại.

- Viện và BCH Chi hội Luật gia Viện đã trao đổi phân công các Ủy viên BCH và các Luật gia trực tiếp thực hiện kế hoạch tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các đối tượng có nhu cầu được trợ giúp pháp lý tại nơi công tác của các Luật gia tại các văn phòng hành nghề Luật sư và nơi cư trú. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp trong nửa đầu nhiệm kỳ, liên tục thực hiện lệnh giãn cách xã hội; nên việc thực hiện không đạt được cụ thể như kế hoạch.

- Các luật gia- luật sư của Viện và Chi hội Luật gia Viện đã có Tư vấn Pháp lý cho Doanh nghiệp gồm: Pháp lý về Đầu tư; Quy chế Lao động-Tiền lương và Nội quy lao động công ty, liên quan Bộ Luật Lao động.

- Viện và Chi hội Luật gia Viện đã có tư vấn và trợ giúp cho Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, văn phòng đại diện Miền Nam về các quy phạm pháp luật có liên quan trong tháng 10/2021: “Tóm tắt các văn bản về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19”.

2.2/ Công tác tư vấn, và hòa giải cơ sở:

- Viện và Ban chấp hành Chi hội luật gia Viện IBLA đã cử các luật gia của Viện và Chi hội Luật gia Viện trực tiếp tham gia tư vấn các vụ việc vụ kiện tranh chấp hợp đồng; bao gồm tư vấn giải quyết tranh chấp bằng thương lượng, hòa giải và phối hợp với Trung tâm Trọng tài Thương mại Tracent để tư vấn, giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài Thương mại và đã đạt được kết quả tốt.

- Thông qua hoạt động của Trường THCS-THPT Duy Tân, Viện và các luật gia BCH Chi hội luật gia Viện IBLA đã có các hoạt động hỗ trợ phổ biến giáo dục pháp luật cho các em học sinh vào ngày Pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam 9/11 hàng năm. (Hình thức tư vấn, tuyên truyền tập trung tại Hội trường lớn, bình quân mỗi năm khoảng 100 người, gồm giáo viên và học sinh).

### **3/ Công tác phổ biến, giáo dục Pháp luật:**

3.1/ Thực hiện các nhiệm vụ là thành viên hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp.

- Viện IBLA đã cùng với Tạp chí Pháp Lý phối hợp, vận dụng tình hình thực tế nhằm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên Tạp chí Pháp lý.

- Viện IBLA đã thông qua Trang tin điện tử doanhtri.net của Viện để phổ biến giáo dục pháp luật; đăng tải các nội dung mới nhất hàng ngày trên các danh mục: thời sự, tài chính, tin pháp luật, doanh nghiệp, bất động sản, tin Chi hội IBLA, giáo dục-đào tạo, và văn nghệ.

- LG-TS Nguyễn Thị Sơn- Viện trưởng Viện IBLA đã trả lời phỏng vấn trên Tạp chí Pháp Lý tháng 10/2021 về chủ đề: “ Phải mở cửa nền kinh tế”, sau nhiều tháng trải qua giãn cách xã hội bởi dịch bệnh Covid-19.

- LG Lê Đông Triều- Phó Viện trưởng với đề tài: “Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19”, đăng tải trên Trang điện tử tổng hợp doanhtri.net của Viện IBLA và Tạp chí Pháp Lý tháng 8/2021, để hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp hạn chế rủi ro do dịch bệnh Covid-19 đối với nền kinh tế.

3.2/ Thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý”.

- Vào ngày 09/11 hàng năm, các Luật gia Chi hội Luật gia Viện IBLA đã đến Hội trường của Trường THCS-THPT Duy Tân, TP. HCM tham dự Ngày Pháp Luật Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nhằm phổ biến về giáo dục pháp luật, có 100 đại biểu gồm giáo viên và học sinh nhà trường tham dự /01 lượt/ năm; qua tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đã nâng cao ý thức chấp hành cho CB-NV, giáo viên, đối tượng trọng tâm là các em học sinh trung học phổ thông.

- Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Hội Luật Gia Việt Nam (04/4/1955 - 04/4/2024) Viện và BCH Chi hội Luật gia Viện đã phổ biến và tuyên truyền Thư của Chủ Tịch Hội Luật Gia Việt Nam gửi cán bộ, hội viên.

#### **4/ Tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật, phản biện xã hội:**

- Các luật gia của Viện và Chi Hội Luật gia Viện IBLA đã góp ý về quan điểm cải cách tư pháp phải xuất phát từ yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội; gắn với đổi mới và cải cách thủ tục hành chính.

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 bùng phát và tái phát vào thời gian nửa đầu nhiệm kỳ của Chi hội khóa III (2019-2024), nên nhiều nội dung đã bị gián đoạn, không thực hiện được kịp thời như kế hoạch ban đầu.

#### **5/ Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế:**

- Trước dịch bệnh Covid -19, Viện trưởng và BCH Chi hội Luật gia Viện IBLA tổ chức Hội thảo và tham gia các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội và quy định của pháp luật; tiếp xúc với các luật gia quốc tế đến làm việc theo ý kiến của TW Hội và Hội thảo theo kế hoạch hàng năm của Viện trưởng Viện IBLA.

- Ngày 12/11/2019 Viện và Chi hội Luật gia Viện IBLA đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM tổ chức hội thảo “CORPORATE COMPLIANCE” - TUẦN THỦ DOANH NGHIỆP vào ngày 12/11/2019; Đây là vấn đề khá mới ở Việt Nam, nhưng ở Hoa kỳ khi có phát sinh mầm mống của tham nhũng, nhất là trong lĩnh vực đấu thầu các dự án xây dựng các công trình quốc gia, nên Hoa Kỳ đã ban hành một Đạo luật chống tham nhũng quốc tế từ năm 1977, quy định tất cả các giao dịch phải được các đối tác ghi lại rõ ràng minh bạch, làm cơ sở cho các công tố viên điều tra, khởi tố nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật; quy định tất cả các doanh nghiệp phải xây dựng chương trình tuân thủ cho doanh nghiệp của mình; và hướng dẫn về xét xử của các Tòa án tại Hoa Kỳ. Các Luật gia, luật sư, thẩm phán Việt Nam có quan hệ làm việc với Viện IBLA đã rất quan tâm, tham khảo



ngiên cứu đề tài; tuy nhiên sau cuộc hội thảo này, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, nên các hoạt động đông người đã được Viện tạm dừng.

## **6/ Công tác tổ chức, cán bộ, hội viên:**

6.1/ Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội.

- Viện IBLA đang hoạt động ổn định, không có thành lập phát triển thêm tổ chức Hội mới.

- Ngày 05/6/2020 Thủ Tướng Chính Phủ đã ban hành quyết định số 770/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam thay thế cho QĐ số 1004/QĐ-BNV ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ; Ngày 13/7/2020 Viện IBLA đã nhận được Kế hoạch số 160/KH-HLGVN ngày 09/7/2020 của TW Hội Luật gia Việt Nam về Kế Hoạch Tổ chức thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; BLĐ Viện và BCH Chi Hội Luật gia Viện đã phổ biến cho Hội viên biết để áp dụng.

6.2/ Công tác tổ chức, cán bộ và hội viên.

- Trong nhiệm kỳ III (2019-2024), Chi hội Luật gia Viện IBLA đã được TW HLGVN ra quyết định chuẩn y kết nạp 15 Hội viên mới; có 02 Hội viên chuyển sinh hoạt từ Thành hội TP.HCM đến; xóa tên 03 Hội viên (02 Hội viên từ trần và 01 Hội viên xin ra Hội đi định cư nước ngoài); TW Hội Luật gia Việt Nam đã có quyết định số: 75/QĐ-HLGVN ngày 12/07/2024 về việc thu hồi 18 thẻ Hội viên HLGVN do không tham gia sinh hoạt Hội và không đóng Hội phí liên tục 02 năm trở lên, theo quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 10, Điều Lệ Hội Luật gia Việt Nam hiện hành.

- Ban Lãnh đạo Viện gồm có: Viện Trưởng và 04 Phó Viện trưởng.

- Chi bộ Viện có 7 Đảng viên

- Đến nay Chi hội Luật gia Viện IBLA có tổng số 60 Hội viên; bao gồm BCH có 05 LG, gồm Chi Hội trưởng, 02 Phó Chi Hội trưởng và 02 Ủy viên BCH.

- Viện và Chi hội Luật gia Viện IBLA đã duy trì các Hội nghị hàng năm trong nhiệm kỳ III (2019-2024) giữa Viện trưởng-Thủ trưởng đơn vị, BLĐ Viện IBLA và BCH Chi Hội Luật gia Viện; tổ chức sinh hoạt 02 Hội nghị toàn thể Hội viên 06 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm, hội nghị tổng kết năm cũ-triển khai nhiệm vụ vào đầu năm mới của các năm; duy trì rất nghiêm túc.

- Viện và Chi Hội Luật gia Viện IBLA đã thực hiện gửi các báo cáo đến TW Hội Luật gia Việt Nam hàng năm đầy đủ gồm: Báo cáo quý I và Phương hướng, nhiệm vụ quý II; Báo cáo Sơ kết 06 tháng đầu năm và Phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm; Báo cáo Sơ kết 09 tháng đầu năm và Phương hướng nhiệm vụ quý IV hàng năm; Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm cũ và Phương hướng, nhiệm vụ năm mới hàng năm và thực hiện Báo cáo Sơ kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam khoá XIII nửa nhiệm kỳ (2019 - 2024) vào ngày 22/8/2022.

## **7/ Công Tác Thi Đua Khen Thưởng**

7.1/ Tổ chức các phong trào thi đua.

- Hàng năm, Viện và BCH Chi Hội LG Viện đã phổ biến và triển khai hưởng ứng kế hoạch Phát động phong trào thi đua do TW Hội Luật gia Việt Nam phát động

tại các Hội nghị Tổng kết hàng năm và triển khai nhiệm vụ các năm sau trong nhiệm kỳ XIII (2019-2024) của Hội Luật gia Việt Nam để cán bộ - hội viên hưởng ứng thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị.

- Trong 03 năm đầu của nhiệm kỳ (2019-2024): Viện và BCH Chi hội Luật gia Viện đã có đăng ký các chỉ tiêu công tác thi đua, khen thưởng gửi TW Hội theo hướng dẫn; nửa nhiệm kỳ sau: đơn vị có hưởng ứng phong trào thi đua, nhưng không có đăng ký các chỉ tiêu danh hiệu khen thưởng.

- Viện và BCH Chi hội Luật gia Viện phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như: Chào mừng Lễ Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/09; Kỷ niệm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam 04/4/1955; Đại hội Thi đua Yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ III - năm 2020.v.v.v.

- Viện và BCH Chi hội Luật gia Viện IBLA cũng đã thông báo quy định mới về Công tác Thi đua Khen thưởng của TW Hội Luật gia Việt Nam tại công văn số 57/HLGVN, ngày 27/2/2024 về việc: ngày 15/6/2022, Quốc Hội đã thông qua Luật Thi đua Khen thưởng số 06/2022/QH15 để thay thế Luật Thi đua Khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng năm 2005 và năm 2013; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.

#### 7.2/ Kết quả công tác thi đua, khen thưởng:

- Năm 2019, Viện Khoa Học Pháp Lý và Kinh Doanh Quốc Tế- (IBLA) vinh dự được Hội Luật gia Việt Nam tặng Cờ Thi đua, là Đơn vị Tiên Tiến Xuất Sắc Năm 2019; và Luật gia Bùi Minh Diễm Châu, hội viên Chi hội Luật gia Viện được Tặng Bằng Khen.

- Tại Đại Hội Thi đua Yêu nước Hội Luật gia lần thứ III được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10/2020; LG.TS Nguyễn Thị Sơn-Viện trưởng Viện IBLA, nguyên UV. BTV- Phó Tổng Thư Ký TW Hội Luật gia Việt Nam đã được Chủ Tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng Khen, do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và phát triển Hội Luật gia Việt Nam giai đoạn 2015-2020.

- Năm 2020, Chủ Tịch Hội Luật gia Việt Nam đã tặng Bằng Khen cho Viện Khoa Học Pháp Lý và Kinh Doanh Quốc Tế, đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2020; và tặng Bằng Khen cho Luật gia Trịnh Thị Kim Nữ, Phó Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Viện.

#### **8/ Công tác thông tin tuyên truyền; báo chí, xuất bản, nghiên cứu khoa học và đào tạo:**

### 8.1/ Công tác thông tin, tuyên truyền:

- Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã có quyết định điều động Tạp chí Pháp Lý, là Tạp chí trực thuộc của TW Hội Luật gia Việt Nam về hoạt động chung trong bộ máy tổ chức của Viện IBLA; do vậy Viện đã có kế hoạch phối hợp hoạt động thông tin truyền thông của trang tin điện tử doanhtri.net của Viện IBLA cùng với Tạp chí Pháp Lý là tờ Tạp chí chuyên ngành Pháp lý của TW Hội đã khai thác tốt công tác phối hợp về thông tin truyền thông của Viện và Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

- Thời gian qua, các Luật gia của Viện và Chi Hội Luật gia Viện đã phối hợp hoạt động để tham gia các bài viết, nghiên cứu, góp ý kiến, đã có một số bài tham luận, hội thảo và các bài viết nghiên cứu khoa học pháp lý có nội dung mới, phong phú đã đăng tải trên trang tin điện tử doanhtri.net của Viện IBLA và Tạp Chí Pháp Lý để thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của Hội Luật gia Việt Nam.

### 8.2/ Công tác báo chí, xuất bản:

- Chi hội Luật gia Viện IBLA rất ủng hộ Tạp Chí Pháp Lý để phối hợp chia sẻ các hoạt động chung của Viện IBLA, hoàn thành tốt nhiệm vụ được TW Hội giao, cùng trách nhiệm với Tạp chí Pháp lý thực hiện tốt nhất nhiệm vụ về công tác báo chí, xuất bản thường xuyên hàng tháng Tạp Chí chuyên ngành Pháp lý; khai thác hiệu quả tốt nhất công tác phối hợp về phổ biến thông tin truyền thông của nhà nước và của Hội Luật gia Việt Nam.

### 8.3/ Công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo:

- Trong nhiệm kỳ (2019-2024) dù điều kiện dịch bệnh Covid-19 khó khăn nhưng Viện IBLA đã tích cực tham gia nghiên cứu và tạo điều kiện để các hội viên Chi hội Luật gia của Viện thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được giao vào thời điểm phù hợp, tiêu biểu là:

- Tổ chức thành công Hội thảo khoa học đề tài “Hình sự hoá quan hệ dân sự - vấn đề và giải pháp”.

- Tham gia nghiên cứu, hội thảo và đóng góp ý kiến với tổ tư vấn pháp luật của Quốc Hội, do GS.TS. Phan Trung Lý, nguyên UV. BTV- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc Hội- UV. BTV TW Hội Luật gia Việt Nam đã thực hiện và bảo vệ thành công đề tài trong điểm cấp quốc gia: “Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước theo yêu cầu Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa”; đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp quốc gia do Bộ khoa học và công nghệ nghiệm thu với kết quả xuất sắc. Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: “Hạn chế quyền con người trong tình trạng khẩn cấp” (Đã bảo vệ ở Hội đồng cơ sở) và đề tài: “Giải quyết xung đột lợi ích trong phòng chống tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng”.

- Viện IBLA đã triển khai công tác đào tạo theo chủ trương và kế hoạch đào tạo của Viện trưởng. Đào tạo các khoá học thời lượng ngắn về Luật Kinh doanh quốc tế (International Business Law) và các chương trình tư vấn về môi trường kinh doanh (Consulting in Business Environment) do LG-TS Nguyễn Thị Sơn-Viện trưởng Viện IBLA trực tiếp giảng.

- Tháng 01/2022 Luật gia Nguyễn Văn Kích, nguyên Phó Viện trưởng Viện IBLA đã giới thiệu đề tài: Một số điều của Luật Đầu Tư và sửa đổi năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; nhằm phân tích sự đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, cũng như công tác quản lý nhà nước về đầu tư, kinh doanh và đảm bảo thực hiện cam kết về hội nhập kinh tế quốc tế.

- Hình thức phổ biến pháp luật và công tác đào tạo của Viện IBLA: Ngoài các khóa học tập trung đào tạo ngắn hạn, Viện IBLA đã áp dụng thông qua các video clip, đã đăng tải trên YouTube để bạn đọc thuận lợi tham khảo.

### **9/ Công tác quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, tài sản:**

- Trụ sở Văn phòng Viện IBLA tọa lạc tại địa chỉ: số 226, Đường Điện Biên Phủ, Quận 3, TP Hồ Chí Minh (do Viện trưởng hỗ trợ sử dụng nơi làm việc); tình trạng văn phòng tốt, thiết bị đầy đủ; trụ sở 226 Điện Biên Phủ chủ yếu là nơi làm việc thường xuyên của lãnh đạo Viện, văn phòng Viện, tiếp khách, nơi họp Ban lãnh đạo Viện và cán bộ chủ chốt, Chi bộ Viện, BCH Chi Hội Luật gia Viện; khi có hội nghị toàn thể cán bộ Viện và Hội viên Chi Hội Luật gia Viện, hoặc tổ chức hội thảo sự kiện có đông người tham dự thì phải thuê hội trường của Tòa nhà bên cạnh của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh.

- Vào ngày 29/9/2023 TW Hội Luật gia Việt Nam đã làm Lễ khánh thành trụ sở mới của Hội Luật gia Việt Nam tại TP. HCM, tòa nhà tọa lạc tại địa chỉ: số 208 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM; Viện IBLA được Ban Lãnh đạo TW Hội quan tâm bố trí khu vực làm việc của Viện IBLA tại tầng 4; cơ quan văn phòng Viện tại đây đã đi vào hoạt động ngay sau ngày khai trương.

- Cơ sở vật chất Văn phòng, cơ quan Viện IBLA cả 2 địa điểm, đã được Viện Trưởng trang bị đầy đủ các trang thiết bị, đáp ứng thuận lợi cho công tác thường xuyên, hội họp, hội thảo, huấn luyện của Viện và Chi Hội Luật gia Viện.

### **10/ Một số hoạt động khác:**

Viện và BCH Chi Hội Luật gia Viện IBLA đã linh hoạt thực hiện đầy đủ các quy định và chỉ đạo triển khai của TW Hội Luật gia Việt Nam trong cả nhiệm kỳ; ngoài ra đơn vị cũng có các hoạt động khác như:

- Trong dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022): theo sự giới thiệu và đề nghị của Luật gia Nguyễn Đình Môn - Trưởng ban Liên lạc Đặc công Gia Định 4 - CLB truyền thống Kháng chiến TP. HCM - Khối Vũ trang Biệt động Quân khu Sài gòn- Gia Định; Viện IBLA đã đóng góp cùng Ban Liên lạc truyền thống Kháng chiến Khối vũ trang Biệt động TP. HCM nhằm thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; vào ngày 18/12/2022 đã hỗ trợ, trao tặng cho Bà Trần Thị Liên 77 tuổi, thương binh, Cựu chiến binh thuộc Ban Liên lạc truyền thống Đơn vị Đặc công Gia định 4 một (01) ngôi nhà tình nghĩa tại Ấp Bình Hạ Đông, Xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, TP. HCM. Đây cũng là một trong các hoạt động thiết thực của Viện IBLA nhằm hỗ trợ thực hiện Chương trình hành động của CLB Truyền thống kháng chiến TP. HCM, nhân dịp kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968 và kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022).

## **II- ĐÁNH GIÁ CHUNG:**

### **1/ Ưu điểm:**

Chi Hội Luật gia Viện IBLA là Chi hội trực thuộc TW Hội Luật gia Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng-Đoàn, Ban Thường vụ TW Hội Luật gia Việt Nam; và sự quan tâm phối hợp chỉ đạo của BLĐ Viện IBLA, Chi bộ Viện IBLA; BCH Chi hội Luật gia Viện IBLA đã nỗ lực duy trì Chi hội hoạt động đúng mục đích, tôn chỉ, điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; đã góp phần cùng Hội Luật gia Việt Nam hoạt động thực hiện theo định hướng của TW Hội để thực sự là một tổ chức nghề nghiệp mang tính chính trị, xã hội sâu sắc trong lĩnh vực pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi hội luật gia Viện IBLA đã căn cứ vào kế hoạch triển khai công tác nhiệm kỳ XIII (2019-2024) của TW Hội Luật gia Việt Nam và phương hướng nhiệm vụ của Đại hội Chi hội Luật gia Viện IBLA nhiệm kỳ III (2019-2024), và bám sát triển khai công tác của Viện trưởng - Thủ trưởng đơn vị trong suốt nhiệm kỳ, đã tổ chức thực hiện hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Chi hội.

Chi hội Luật gia Viện IBLA luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của Viện trưởng, Ban lãnh đạo Viện và Chi bộ Viện. Trong suốt nhiệm kỳ 05 năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức; nhưng Ban chấp hành và hội viên Chi hội luật gia Viện đã nỗ lực, chủ động, tổ chức hoạt động phù hợp với tình hình đặc điểm của Viện, nên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội Chi hội nhiệm kỳ III (2019-2024) đề ra.

### **2/ Hạn chế, tồn tại:**

- Một số kế hoạch hoạt động do Viện và BCH Chi Hội Luật gia Viện IBLA triển khai, nhưng trong nửa đầu nhiệm kỳ đã bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19 nên không thực hiện được theo kế hoạch ban đầu.

- Có hội viên do lớn tuổi, đau bệnh hoặc do hội viên bận công việc riêng nên chưa tham gia hoạt động công tác Hội được thường xuyên và chưa đóng hội phí theo Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam quy định.

- Có thời điểm, UV. BCH Chi hội phụ trách 01 mảng công việc, cũng do bận việc riêng chưa tham gia đầy đủ hoạt động của Chi Hội; do đó kết quả chung hoạt động của Chi Hội trong nhiệm kỳ III (2019-2024) còn hạn chế.

- Có thời điểm, chuyên viên giúp việc (kiêm nhiệm) của Chi hội nghỉ việc, thay đổi nhân sự, hoặc thiếu kinh nghiệm; nên có những thời điểm cập nhật thông tin không đầy đủ, không kịp thời, đã làm chậm trễ thực hiện báo cáo so với quy định của Hội.

### **3/ Nguyên nhân:**

- BCH Chi Hội Luật gia Viện IBLA đã linh hoạt, bám sát chỉ đạo của TW Hội và căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị để duy trì cùng tập thể Chi hội Luật gia Viện thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ III (2019-2024), nên cơ bản đã hoàn thành tốt được các nhiệm vụ trọng tâm.

- Tuy nhiên, do sự khủng hoảng dịch bệnh Covid-19 đã gây tổn thất nặng nề tại TP. HCM, đã có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Viện và Chi hội Luật gia Viện.  
- Hội viên Chi hội luật gia Viện IBLA đa số là CB nghỉ hưu, người cao tuổi, có nhiều bệnh nền; nên trong thời gian có dịch bệnh Covid-19, Hội viên có tâm lý không an tâm, lo sợ nếu bị lây nhiễm sẽ rất nguy hiểm; Vì sự an toàn của cộng đồng, theo quy định của Chính phủ và chính quyền địa phương, Hội viên phải ở yên thời gian giãn cách tại nhà. Do vậy, các hoạt động hội họp toàn thể Chi hội Luật gia Viện IBLA và hội thảo đồng người Viện IBLA vẫn chưa thể thực hiện được như trước khi xảy ra dịch bệnh.

- Chi hội luật gia Viện IBLA luôn nhận được sự quan tâm của Viện trưởng- Ban lãnh đạo Viện và Chi bộ Viện ; đã tạo điều kiện rất tốt cho Chi hội luật gia Viện hoạt động được thuận lợi.

- Có thời điểm thành viên Ban chấp hành và hội viên Chi hội chưa tham gia hoạt động của Chi hội được đầy đủ vì nhiều lý do khác nhau, đã ảnh hưởng đến thành quả hoạt động chung của Chi hội Luật gia Viện IBLA.

### **III/ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM:**

- Chi hội Luật gia Viện IBLA đã thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm, cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ tích cực, đoàn kết, sáng tạo, đã hoàn thành tốt công việc chung của Viện và Chi hội Luật gia Viện trong nhiệm kỳ III (2019-2024).

- Viện và BCH Chi hội Luật gia Viện đã có trao đổi với các đơn vị đồng nghiệp có liên quan, xây dựng mối liên hệ hỗ trợ, phối hợp để cùng tiến hành các hoạt động của Hội, phối hợp thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng-Đoàn, Ban thường vụ TW Hội luật gia Việt Nam; sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Viện và Chi bộ Viện; Chi hội Luật gia Viện đã tổ chức thực hiện tốt các hoạt động của Chi hội theo Nghị quyết Đại hội Chi hội Luật gia Viện IBLA nhiệm kỳ III (2019 -2024) đã đề ra.

- Hội viên cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hội viên Hội luật gia Việt Nam cùng với vị trí vai trò của Viện và Chi hội luật gia Viện IBLA, xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động, cụ thể, và thiết thực để việc hoạt động được phù hợp với đặc điểm của Viện và hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả tốt hơn.

- Ban chấp hành Chi hội phải thường xuyên củng cố về tổ chức và nâng cao năng lực hoạt động; giành thêm thời gian hoạt động cùng Chi hội và thúc đẩy toàn thể hội viên tham gia để tìm ra các hình thức hoạt động phong phú và hiệu quả hơn theo đặc điểm của Viện và Chi hội Luật gia Viện IBLA.

- Ban chấp hành và toàn thể hội viên Chi Hội Luật gia Viện đã duy trì sự nhiệt tình, trách nhiệm, đoàn kết và sắp xếp thêm thời gian để cùng tham gia hiệu quả các hoạt động của Chi hội Luật gia Viện IBLA.

**PHẦN THỨ HAI**  
**PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ**  
**NHIỆM KỲ IV (2024-2029)**

**I/ BỐI CẢNH CHUNG**

- Bối cảnh trong nước: vào thời điểm cuối tháng 7/2024, tình hình chung kinh tế có sự tăng trưởng, ổn định vĩ mô; chính trị, xã hội, an ninh-quốc phòng được ổn định, đời sống nhân dân dần được cải thiện, uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao; dự báo sẽ tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong thời gian tới.

- Bối cảnh thế giới và khu vực: trong thời gian tới vẫn sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường; do đó sẽ có nhiều khả năng tác động nhiều đến hoạt động và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội Luật gia Việt Nam trong thời gian tới của nhiệm kỳ XIV (2024-2029).

- Hội Luật gia Việt Nam sẽ tiếp tục quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nhà nước về Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

- Viện và Chi hội Luật gia Viện IBLA là đơn vị trực thuộc TW Hội Luật gia Việt Nam, sẽ tiếp tục duy trì, tăng cường củng cố tổ chức và hoạt động, nỗ lực, tích cực hơn nữa để góp phần cùng TW Hội Luật gia Việt Nam thực hiện tốt mục tiêu chung mà Đảng và Nhà nước giao trong thời gian 05 năm tới của nhiệm kỳ (2024-2029).

- Chi hội Luật gia Viện IBLA là Chi hội trực thuộc TW Hội, thực hiện theo Nghị quyết BCH TW Hội sẽ tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (2024-2029) hoàn thành trong cuối tháng 8 năm 2024.

**II/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ IV (2024-2029)**

Cùng với những thuận lợi, khó khăn của Viện IBLA trong việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong thời gian tới; Chi hội Luật gia Viện IBLA sẽ tổ chức triển khai các mặt công tác Hội nhiệm kỳ mới theo định hướng, phương hướng hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ (2024-2029) của Hội Luật gia Việt Nam sẽ diễn ra cuối năm 2024.

Chi Hội Luật gia Viện IBLA sẽ căn cứ vào tình hình nhiệm vụ chung và Hướng dẫn, chỉ đạo của TW Hội Luật gia Việt Nam để xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội tại đơn vị nhiệm kỳ IV (2024-2029).

Chi Hội luật gia Viện IBLA căn cứ vào các quy định của Nhà nước và các mục tiêu nâng cao chất lượng và hoạt động hiệu quả của Hội Luật gia Việt Nam; căn cứ nhiệm vụ triển khai của Ban Thường vụ TW Hội và căn cứ phương hướng hoạt động của Ban Lãnh Đạo Viện IBLA trong thời gian tới; Ban chấp hành Chi hội Luật gia Viện IBLA xây dựng kế hoạch hoạt động cho nhiệm kỳ IV (2024-2029) như sau:

## **1/ Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật:**

- Căn cứ các dự thảo Luật trình Quốc Hội trong thời gian tới, khi Viện có kế hoạch triển khai từ TW Hội, Ban chấp hành Chi hội Luật gia Viện IBLA sẽ cùng Ban Lãnh đạo Viện tổ chức cho các luật gia hội viên Chi hội Luật gia Viện thảo luận, đóng góp ý kiến.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của hội viên về vị trí, vai trò và trách nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam trong việc tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chủ động, tích cực đề xuất với Đảng và Nhà nước các sáng kiến, xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật với các hoạt động nghiên cứu khoa học, giám sát và phản biện xã hội.

- Khuyến khích các luật gia Chi hội Luật gia Viện IBLA chủ động nghiên cứu và đăng ký tham gia các đề tài khoa học pháp lý theo thông báo gợi ý của Viện trưởng hoặc của TW Hội luật gia Việt Nam.

- BCH Chi hội Luật gia Viện IBLA sẽ cùng với Ban lãnh đạo Viện tiếp tục tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật theo kế hoạch của TW Hội đề ra trong thời gian tới.

Mục tiêu: Phân đấu hoàn thành 100% kế hoạch các nhiệm vụ được giao trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, các hoạt động tư vấn chính sách, và phản biện xã hội.

## **2/ Công tác tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp Lý:**

Viện IBLA sẽ căn cứ chỉ đạo của TW Hội tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phối hợp với các đơn vị trực thuộc TW Hội tại địa bàn TP. HCM nhằm tăng cường sự hợp tác để mang lại hiệu quả cao hơn cho hoạt động của Hội.

- Các luật gia thuộc Chi hội Luật gia Viện IBLA cần có kế hoạch tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các đối tượng có nhu cầu được trợ giúp pháp lý tại địa phương nơi cư trú và nơi công tác, văn phòng nơi hành nghề .

- Đề nghị các luật gia thuộc Chi hội Luật gia Viện IBLA nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn trong công tác hoạt động và có liên quan đến các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật để tham gia hội thảo và gửi góp ý đến các cơ quan có liên quan và TW Hội luật gia Việt Nam.

- Viện IBLA sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS-THPT Duy Tân tổ chức các hoạt động thiết thực Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 hàng năm.

Mục tiêu: Xây dựng tăng 10% trở lên các vụ việc trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý so với nhiệm kỳ III (2019-2024).

## **3/ Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:**



- Ban chấp hành Chi hội Luật gia Viện cùng với Ban lãnh đạo Viện IBLA sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đường lối chính sách pháp luật của Nhà nước và các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội.

- Thực hiện chỉ đạo của TW Hội nghiên cứu thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024-2030” theo quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 30/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng, triển khai các đề án, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật khác theo yêu cầu.

- Chủ động, tích cực tham gia và hoàn thành các nhiệm vụ được phân công trong phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ở địa phương.

Mục tiêu: Hoàn thành 100% các mục tiêu nhiệm vụ hàng năm về việc: Tiếp tục tổ chức tốt ngày pháp luật tại Trường THCS-THPT Duy Tân (TP. HCM) với nội dung thiết thực thu hút sự chú ý và hưởng ứng của giáo viên và học sinh, nâng cao vị thế của pháp luật. Hoặc tại các doanh nghiệp khi có nhu cầu.

#### **4/ Tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật.**

- Nghiên cứu Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/06/2015 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp; các luật gia của Viện và Chi hội đã góp ý về quan điểm cải cách tư pháp phải xuất phát từ yêu cầu của phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội; gắn với đổi mới và cải cách thủ tục hành chính.

- Chi hội Luật gia Viện IBLA sẽ cùng với Ban lãnh đạo Viện IBLA tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, tăng cường hoạt động tư vấn chính sách, phản biện xã hội đối với các hoạt động tư pháp và hỗ trợ tư pháp.

- Viện và Chi hội Luật gia Viện IBLA sẽ tham gia tích cực, có hiệu quả vào công tác cải cách tư pháp, góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân. Tích cực góp ý kiến gửi về Tổ tư vấn giúp việc thành viên Hội đồng tư vấn Cải cách thủ tục hành chính Hội Luật gia Việt Nam nhằm đề xuất các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

- Tham gia tích cực vào quá trình cải cách hành chính và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học các đề tài có liên quan đến chất lượng và hiệu quả cải cách hành chính của cơ quan nhà nước, nếu được TW Hội giao.

Mục tiêu: Tăng 10% các đề tài, dự án nhiệm vụ khoa học pháp lý của Viện so với nhiệm kỳ III (2019 - 2024).

#### **5/ Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế:**

- Căn cứ ý kiến của TW Hội Luật gia Việt Nam, Phát huy vai trò của Luật gia hội viên Hội Luật gia Việt Nam trong công tác thông tin đối ngoại, đối ngoại nhân dân, giới thiệu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các đối tác quốc tế; phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; xây dựng, kết nối với các luật gia, chuyên gia, nhà khoa học người Việt

Nam ở nước ngoài; hướng dẫn, tạo điều kiện nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về cơ sở pháp lý phục vụ, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, góp phần đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 18- Tăng cường mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức quốc tế và nước ngoài nhằm tìm kiếm cơ hội khả năng hợp tác theo chủ trương chung của TW Hội luật gia Việt Nam; sẽ tác động mạnh mẽ đến kinh tế - xã hội trong nước ta.

Mục tiêu: Chi hội luật gia Viện IBLA sẽ tích cực tham gia tất cả các hội thảo do Viện trưởng và TW Hội tổ chức, góp phần mở rộng công tác đối ngoại của Hội Luật gia Việt Nam và công tác đối ngoại nhân dân theo chủ trương của Nhà nước.

#### **6/ Công tác tổ chức- cán bộ và hội viên:**

Chi hội Luật gia Viện IBLA sẽ kịp thời quán triệt, triển khai các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng-Đoàn và Ban Thường vụ TW Hội luật gia Việt Nam của nhiệm kỳ XIV (2024-2029) đến toàn thể hội viên Chi hội luật gia Viện.

Ban chấp hành Chi hội Luật gia Viện, Ban lãnh đạo Viện sẽ phối hợp với Chi bộ Viện quán triệt về công tác Chính trị-tư tưởng đối với hội viên Chi hội luật gia Viện.

BCH Chi hội Luật gia Viện nhiệm kỳ IV (2024-2029) sẽ tổ chức họp định kỳ và có thông báo đến tất cả hội viên về thời gian hội họp, hội thảo để hội viên sắp xếp tham dự các hoạt động của Chi hội đầy đủ theo Điều Lệ Hội Luật gia Việt Nam.

Các luật gia thuộc Chi hội Luật gia Viện IBLA thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến quy định, nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật cho hội viên, cán bộ, nhân viên trong cơ quan, nơi tổ chức hành nghề và nhân dân ở địa phương.

BCH Chi hội Luật gia Viện đã báo cáo và được sự thống nhất của Viện Trưởng-Thủ trưởng đơn vị và Chi bộ: Tổ chức Đại Hội Chi hội Luật gia Viện IBLA nhiệm kỳ IV (2024-2029) và sáng ngày thứ sáu 30/8/2024.

- Lựa chọn, bố trí các Luật gia tham gia BCH Chi hội Luật gia Viện IBLA nhiệm kỳ IV (2024-2029) là những người có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, uy tín, trách nhiệm và nhiệt tình với công tác Hội.

- Mục Tiêu: Chi hội sẽ tiếp tục phát triển hội viên mới đúng tiêu chuẩn theo Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; chỉ tiêu kết nạp hội viên mới nhiệm kỳ IV (2024-2029) là 10 hội viên (bình quân 02 hội viên/năm).

#### **7/ Công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản và nghiên cứu khoa học.**

- Ban chấp hành Chi hội luật gia Viện sẽ cùng với Ban lãnh đạo Viện IBLA chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thông qua các hoạt động của Chi hội và của Viện.

- Thông qua trang thông tin điện tử của Viện IBLA, sẽ tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trang thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu của Viện IBLA và Hội luật gia Việt nam trong tình hình mới.

Đề nghị các luật gia hội viên Chi hội tích cực tham gia viết bài đưa tin và cập nhật thông tin.

- Mục Tiêu: Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả của Trang thông tin điện tử tổng hợp doanhtri.net của Viện IBLA và cùng Tạp chí Pháp Lý triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về thông tin tuyên truyền, nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Hội Luật gia Việt Nam trong nhiệm kỳ.

### **8/ Công tác đào tạo và bồi dưỡng.**

Trong nhiệm kỳ IV (2024 - 2029) Ban chấp hành Chi hội luật gia Viện IBLA sẽ cùng với Ban lãnh đạo Viện tổ chức cho các luật gia, hội viên Chi hội Luật gia Viện tham dự các buổi hội thảo hoặc mời tham dự chương trình bồi dưỡng theo kế hoạch của TW Hội luật gia Việt Nam, nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ, hội viên Hội luật gia Việt Nam của Chi hội luật gia Viện.

Ban chấp hành Chi hội Luật gia Viện sẽ tham gia với Ban lãnh đạo Viện IBLA về công tác đào tạo; xây dựng kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo chuyên ngành; thời lượng phù hợp về Luật Thương mại, Luật Doanh nghiệp và Anh văn Thương mại. Trong thời gian tới cho các đối tượng có nhu cầu theo chức năng của Viện IBLA.

### **9/ Công tác thi đua, khen thưởng.**

Ban chấp hành Chi hội Luật gia Viện sẽ có kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích hướng đến Đại hội Chi hội luật gia Viện IBLA nhiệm kỳ IV(2024-2029) và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội luật gia Việt Nam nhiệm kỳ XIV (2019-2024) vào cuối năm 2024 .

Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng hàng năm, nhằm thúc đẩy các hoạt động của Chi hội Luật gia Viện và của Viện IBLA; tác động hiệu quả cao nhất trong các lĩnh vực công tác; lựa chọn tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu đề nghị Ban lãnh đạo Viện biểu dương, khen thưởng. Đồng thời đề nghị TW Hội khen thưởng tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến mỗi năm, tạo sự lan toả trong Chi hội Luật gia Viện và Hội Luật gia Việt Nam.

Ban chấp hành Chi hội Luật gia Viện sẽ thực hiện đăng ký thi đua hàng năm gửi về TW Hội; bao gồm các danh hiệu thi đua của tập thể và các cá nhân.

\*\*\*\*\*

Căn cứ tình hình Chính trị - kinh tế - xã hội năm 2024 và sự phát triển các năm tới của Việt Nam; cũng như dự báo năm 2025 và các năm tiếp theo của quốc tế sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, kể cả tình hình về biến đổi khí hậu, thiên tai sẽ làm ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội của cả nước. Toàn thể hội viên Chi hội Luật gia Viện IBLA sẽ vững vàng, cùng nhau phấn đấu vượt qua các thách thức, đoàn kết, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ IV(2019-2024). Cùng với Viện IBLA và Hội Luật gia Việt Nam góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

**Nơi nhận:**

- TW.HLGVN (Báo cáo)
- Viện trưởng, Phó Viện trưởng;
- Chi bộ Viện;
- BCH Chi hội LG Viện;
- Hội viên Chi hội LG Viện;
- Lưu VT.

**TM. BCH CHI HỘI  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG,  
CHI HỘI TRƯỞNG**

**LUẬT GIA LÊ ĐÔNG TRIỀU**